

‘TGPRO’ ดึงดูดพลังงาน

ไตรมาส 2 ผลงานร้อนแรง

ทีเอ็นที-ทีจีพีโอ จัดทัพรุกพลังงานหวังปั้นกำไรเทียบธุรกิจหลัก ตั้งเป้าจ่ายไฟ 20 เมกะวัตต์ในอนาคต
ล่าสุดบอร์ดเคาะลงทุน-ร่วมทุน หรือ เทกโอเวอร์ ส่วนธุรกิจท่อสแตนเลสสตีล ลุ้นไตรมาส 2/2558 พลิก
กำไร อานิสงส์ไฮซีซีเอ็นกลุ่มน้ำตาล แคมภาครัฐเร่งบิกโปรเจกต์ หนุนรับเหมาใหญ่เบียดสั่งออเดอร์ ต้นปี
2558-2559 ยอดขายโตแรง 30%

แหล่งข่าวระดับสูงจากวงการอุตสาหกรรม เปิดเผยกับ “หนังสือพิมพ์รายวันทีเอ็นที” ว่า ขณะนี้บริษัท ไทย-
เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TGPRO อยู่ระหว่างเร่งเดินหน้าโครงการ “พลังงานทดแทน” และ
หวังว่าหากโครงการพลังงานทดแทนเป็นรูปธรรมจะเป็นตัวแปรสำคัญที่สร้างฐานกำไรให้กับ TGPRO
เทียบเท่ากับฐานกำไรจากธุรกิจหลัก

พลังงานทดแทนหนุน

โดยล่าสุดคณะกรรมการบริหาร (บอร์ด) ได้อนุมัติให้เดินหน้าโครงการพลังงานทดแทนทุกประเภท ทั้งการ
ร่วมทุนกับพันธมิตรทั้งใน-ต่างประเทศ , การเข้าซื้อกิจการ (เทก โอเวอร์) โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก และ ลงทุนเอง
ทั้งนี้บอร์ด TGPRO ยังวางเป้าหมายมีโรงไฟฟ้าภายในบริษัทไม่ต่ำกว่า 20 เมกะวัตต์ในอนาคตด้วย
ล่าสุดอยู่ระหว่างพิจารณาลงทุน โรงไฟฟ้า “พลังงานแสงอาทิตย์” และ “โซลาร์รูฟ” ขนาด 20 เมกะวัตต์ ซึ่ง
น่าจะเห็นความชัดเจนภายในเร็วๆ นี้ รวมถึงอยู่ระหว่างศึกษาลงทุนในโรงไฟฟ้า “พลังงานลม” ซึ่งภายหลัง
จากที่ TGPRO ได้ว่าจ้างบริษัททดสอบพลังลมบนเนื้อที่ที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ประมาณ 200-300 ไร่ใน
จังหวัดระยองแล้วนั้น ผลสรุปว่าพื้นที่ดังกล่าวสามารถผลิตกำลังไฟฟ้าได้ 10 เมกะวัตต์ ส่วนโครงการ
โรงไฟฟ้า “พลังงานขยะ” นั้น ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างหาผู้ลงทุน

ฐานเงินทุนหนา D/E ต่ำ

ทั้งนี้หากโครงการพลังงานทดแทนได้ข้อสรุป แนวทางการลงทุนนั้นบริษัทจะพิจารณา “ตั้งบริษัทย่อย” เพื่อ
ดำเนินโครงการเพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัวมากขึ้น สำหรับฐานเงินทุนนั้น TGPRO ยืนยันว่ามี
ฐานเงินทุนเพียงพอ เพราะนอกจากมีกระแสเงินสดในมือแล้ว อัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) ยังต่ำเพียง 0.58 เท่า
ซึ่งสามารถขอร้องเงินกู้ยืมจากกลุ่มสถาบันการเงินได้อีกมาก

“เราให้ความสนใจในธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างมาก เพราะนอกจากจะสามารถนำมาใช้ในโรงงานผลิต
ท่อสแตนเลสเพื่อประหยัดต้นทุนแล้ว ยังมีรายได้จากการขายไฟฟ้าเข้ามา ซึ่งเป็นฐานรายได้ที่มั่นคงและไม่
ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งทำให้ฐานรายได้ของ TGPRO มีเสถียรภาพ
มากขึ้น” แหล่งข่าว กล่าว

สำหรับธุรกิจ “ท่อสแตนเลส” นั้น คาดไตรมาส 2/2558 มีโอกาสพลิกทำกำไร จากไตรมาส 1/2558 ที่ขาดทุนสุทธิ 11.52 ล้านบาท และ รายได้รวมที่ 394.50 ล้านบาท เนื่องจากบริษัททยอยส่งออเดอร์ลูกค้าใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มโรงงานน้ำตาลในประเทศบราซิล อีกทั้งยังเป็น “ช่วงไฮซีซั่น” ของกลุ่มโรงงานน้ำตาลทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย

โครงการรถไฟฟ้าหนูน

ทั้งนี้เชื่อว่าผลประกอบการจะเร่งตัวมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง 2558 และต่อเนื่องไปในปี 2559 ปัจจัยสำคัญคือ การเดินหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆของภาครัฐบาลที่กำลังทยอยเปิดประมูลนั้น ทำให้ TGPRO มีโอกาสรับออเดอร์จากกลุ่มผู้รับเหมาใหม่ๆมากขึ้น เพราะผลิตภัณฑ์ของTGPRO เป็นท่อเหล็ก, ท่อสแตนเลส และท่อเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถใช้ได้กับงานระบบราง และงานตกแต่งสถานีได้

ทั้งนี้ทางกลุ่มผู้บริหาร TGPRO เองก็มีสัมพันธ์ที่ดีต่อบริษัท อย่าง CK, STEC, ITD และ UNIQ อยู่แล้ว สำหรับจุดเด่นที่ทำให้กลุ่มผู้รับเหมารายใหญ่สั่งซื้อออเดอร์กับบริษัท เพราะด้วยคุณภาพ และประสิทธิภาพที่บริษัทเป็นผู้ผลิตท่อโลหะและท่อ สแตนเลสรายใหญ่และเป็นรายเดียวที่สามารถผลิตท่อโลหะและท่อสแตนเลสได้ทุกเกรดและทุกไซส์ จึงเป็น โอกาสสำคัญทำให้บริษัทมีโอกาสได้รับงานสูง

ส่วนออเดอร์จากต่างประเทศ ขณะนี้ปริมาณออเดอร์เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ส่วนหนึ่งเป็นการสั่งซื้อออเดอร์เพื่อรองรับงานด้านสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปลายปี 2558 นี้ ดังนั้นปี 2558 บริษัทยังคงตั้งเป้ายอดขายเติบโตกว่า 30% หรือ 1.5 พันตันต่อปี เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มียอดขายเพียง 1.2 พันตันต่อปี และ ปี 2559 ตั้งเป้ายอดขายเติบโตไม่น้อยกว่า 30% เช่นเดียวกัน นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น TGPRO ในช่วงนี้นักลงทุนสามารถเข้า “เก็งกำไร” ได้ โดยประเมินแนวต้านไว้ที่ 0.40 บาท และแนวรับที่ 0.33 บาท ล่าสุด TGPRO ปิดตลาด (15 มิ.ย.58) ที่ 0.35 บาท เพิ่มขึ้น 0.01 บาท หรือเพิ่มขึ้น 2.94% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 22.04 ล้านบาท

ติดต่อฝ่ายการตลาด : 02-261-9955#1512